

แบบตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

๒. นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

๒.๔ : การจัดทำระบบวัดผลรองรับมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ

๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายในการจัดทำระบบวัดผลรองรับมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ ในส่วนศูนย์วัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) อยู่ในระหว่างดำเนินการ ตั้งเป้าจะมีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ ศูนย์วัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ในทุกสถานศึกษาของอาชีวศึกษา ที่ตรงตามความถนัดของแต่ละสถานศึกษา ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา ได้สนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re-Skill /Up-Skill สร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อนำความรู้และทักษะไปสร้างรายได้ เช่น กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หนึ่งอาชีพเด่นต่อ ๑ ตำบล ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและทำช่องทางโปรโมท จำหน่าย ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

๒) ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายฯ /รูปแบบ แนวทาง หรือนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี

อาชีวศึกษา จังหวัดพังงา

- สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา เป็น ๑ ใน ๙ จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์วัดผลรองรับมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ซึ่งจากการประชุมหารือกับต้นสังกัด ให้ทุกสถานศึกษาขึ้นเรื่องขอเปิดศูนย์วัดผลรองรับมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ที่ตรงกับความถนัดของสถานศึกษา ณ ขณะนี้อยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินการ

แต่สิ่งที่ทุกสถานศึกษาดำเนินการก่อนนักเรียนนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ต้องผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดจะมีเครื่องมือ(ข้อสอบ) ที่ตรงกับสมรรถนะการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชานักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบผ่านการประเมินดังกล่าว

- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ได้กำหนดคลไกไว้ คือ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิต ที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิ รับรองมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาสามารถขอการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ได้ในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียน ควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน “๑ ใบ ๑ Certificate” สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)

- สำหรับแนวทางการดำเนินงาน สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา ตั้งเป้าจะมีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ ศูนย์ประเมินฯ ในทุกสถานศึกษาที่ตรงตามความถนัดของแต่ละสถานศึกษา

สกร.จังหวัดพังงา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา สนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re-Skill Up-Skill สร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และออกไปรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ รวมทั้งได้ส่งเสริมให้

